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เริ่มประชุมเวลำ  10.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายปลิม  คล้ายปิ่น  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นประธานที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวำระท่ี1  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
ประธำนสภา สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1   

ประจ่าปี 2567  เมื่อวันที่  4  เมษายน  2567  มีการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่
แล้วหรือไม ่ สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมข้อความตอนใด  ให้เสนอต่อที่ประชุม 

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติม ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่อง ที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ประธานสภา 3.1  เรื่อง  เรื่อง  กำรขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

2567 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท่าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 โอนลด 
   กองคลัง 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวด เงินเดือน
ฝ่ายประจ่า ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   ตั้งงบประมาณไว้  
1,164,840 บาท  ขอรวมโอนลด  9,000 บาท 
 

   โอนเพิ่ม 
   กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ่านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 9,000 บาท 

   รวมโอนเพิ่ม  9,000 บำท 
ผอ.กองคลัง กล่าวต่อที่ประชุมขอน่าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการโอนลดโอนเพ่ิมกองคลังนะคะ โอนลด

จากเงินเดือนหัวหน้าฝ่ายที่ยังไม่มีย้ายมา โอนลด จ่านวน 9,000 บาท เพ่ือโอนเพ่ิม
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือใช้ในงานการจดมาตรน้่าประปา เรามีเจ้าหน้าทั้งหมด 4 
ท่าน แต่ในครั้งนี้เราขอซื้อจ่านวน 2 เครื่องๆละ 4,500 บาท ทั้งหมด 9,000 บาท ก็จะ
สลับกันใช้ ออกไปจดและปริ้นใบแจ้งหนี้ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีความสงสัย จะสอบถามหรือไม่ครับ 
- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามจึงขอมติ 

มติที่ประชุมสภำ  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
 



   โอนลด 
   ส ำนักปลัด 

1 งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด่าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลต่าบลหาดกรวด ยอดอนุมัติ  520,000 
คงเหลือ 5,800.70 บาท       ขอโอนลด 5,800 บาท 
2 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ยอดอนุมัติ 
355,320 บาท คงเหลือ 235,320 บาท ขอโอนลด 155,400 บาท 
รวมโอนลด 1+2  161,200 บำท 
 
โอนเพิ่ม 
ส ำนักปลัด 
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส่านักงาน เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท่างาน ขนาด 1.60 เมตร โต๊ะกว้าง 160 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 
76 ซม.    ตู้ข้าง 3 ลิ้นชัก ขนาดกว้าง 40 ซม. ลึก 48 ซม. สูง 52 ซม. ตู้ข้างส่าหรับเก็บ
เอกสารขนาด กว้าง 120 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 76 ซม.  จ่านวน 1 ตัว งบประมาณ 
16,900 บาท 
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส่านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงานขนาด 70x70x117 ซม. พนักพิงเบาะบุหนังอย่างดี
ไม่ยุบตัวง่าย โครงสร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง ทนทาน แข็งแรง ขาไม้เสริมเหล็กภายใน 
จ่านวน 1 ตัว งบประมาณ 7,500 บาท 
3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส่านักงาน เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงานแบบล้อหมุนมีพนักพิงเบาะบุด้วยหนังอย่างดี 
จ่านวน 4 ตัวๆละ 4,900 บาท รวมงบประมาณ 19,600 บาท 
4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส่านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงานแบบล้อหมุนมีพนักพิงเบาะบุหนังอย่างดี จ่านวน 6 
ตัวๆละ 2,900 บาท รวมงบประมาณ 17,400 บาท 
5 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส่านักงาน เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงานแบบล้อหมุนมีพนักพิงเบาะบุหนังอย่างดี จ่านวน 2 
ตัวๆละ 1,800 บาท รวมงบประมาณ 3,600 บาท 
6 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส่านักงาน เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงานพนักพิงหลังผลิตจากผ้าตาข่ายสีด่า  จ่านวน 2 ตัวๆ
ละ 1,100 บาท รวมงบประมาณ 2,200 บาท 
7 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส่านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน รวมค่าติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู  
งบประมาณ  45,500 บาท  
8  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส่านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู งบประมาณ  
21,500 บาท  
9 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้่าเครื่องยนต์เบนซิล 4 



จังหวะปริมาตกระบอกสูบ 196 ซีซี ก่าลังแรงม้าสูงสุด 6.5 hp/4000 rpm พร้อมท่อ
สูบน้่าแบบพญานาคขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 8 ฟุต จ่านวน 2 ชุดๆละ 
13,500 บาท รวมงบประมาณ 27,000 บาท 

   รวมโอนเพิ่ม 1+2+3+4+5+6+7+8+9  161,200 บำท 
นายนวพล กล่าวต่อที่ประชุมส่าหรับส่านักปลัดมีโอนลดจ่านวน 161,200 บาท โอนลดเงินเหลือ

จ่ายจากการเลือกตั้ง ขอโอนลด 5,800 บาท และเงินเดือนงานควบคุมภายในงบ
บุคลากร ขอโอนลด  155,400 บาท  รวมโอนลด  161,200 บาท  เพ่ือจัดซื้อดัง
รายการต่อไปนี้ 1เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท่างาน ขนาด 1.60 เมตร โต๊ะกว้าง 160 ซม. ลึก 80 
ซม. สูง 76 ซม.   ตู้ข้าง 3 ลิ้นชัก ขนาดกว้าง 40 ซม. ลึก 48 ซม. สูง 52 ซม. ตู้ข้าง
ส่าหรับเก็บเอกสารขนาด กว้าง 120 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 76 ซม.  จ่านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 16,900 บาท 2 เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงานขนาด 70x70x117 ซม. พนักพิง
เบาะบุหนังอย่างดีไม่ยุบตัวง่าย โครงสร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง ทนทาน แข็งแรง ขาไม้เสริม
เหล็กภายใน จ่านวน 1 ตัว งบประมาณ 7,500 บาท 3 เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงานแบบ
ล้อหมุนมีพนักพิงเบาะบุด้วยหนังอย่างดี จ่านวน 4 ตัวๆละ 4,900 บาท รวม
งบประมาณ 19,600 บาท 4 เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงานแบบล้อหมุนมีพนักพิงเบาะบุ
หนังอย่างดี จ่านวน 6 ตัวๆละ 2,900 บาท รวมงบประมาณ 17,400 บาท 5 เพ่ือจัดซื้อ
เก้าอ้ีส่านักงานแบบล้อหมุนมีพนักพิงเบาะบุหนังอย่างดี จ่านวน 2 ตัวๆละ 1,800 บาท 
รวมงบประมาณ 3,600 บาท 6 เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงานพนักพิงหลังผลิตจากผ้าตา
ข่ายสีด่า  จ่านวน 2 ตัวๆละ 1,100 บาท รวมงบประมาณ 2,200 บาท 7 เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน รวมค่าติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู  งบประมาณ  45,500 
บาท 8 เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู งบประมาณ  21,500 
บาท 9 จัดซื้อเครื่องสูบน้่าเครื่องยนต์เบนซิล 4 จังหวะปริมาตกระบอกสูบ 196 ซีซี 
ก่าลังแรงม้าสูงสุด 6.5 hp/4000 rpm พร้อมท่อสูบน้่าแบบพญานาคขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 8 ฟุต จ่านวน 2 ชุดๆละ 13,500 บาท รวมงบประมาณ 27,000 
บาท  

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
สท.กมลวรรณ กล่าวต่อที่ประชุม รายการที่ 3 จัดซื้อเก้าอ้ี จ่านวน 4 ตัวๆละ 4,900 บาท ลดสเป๊กลง

มาได้ไหมค่ะ 
นายนวพล ขออนุญาตชี้แจงเก้าอ้ีเราจะซื้อในลักษณะของระดับซี ไม่เกินขนาดไหน ทุกอย่างเราท่า

ตามมาตรฐาน ถามว่าลดลงได้ไหม มันก็ได้แต่ความสง่างาม ความน่ามอง ขอบคุณครับ 
ประธานสภา มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 

- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม จึงขอมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
 
   โอนลด 
   กองส่งเสริมกำรเกษตร 

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด่าเนนิด่าเนินงาน ค่าวสัดุอ่ืนๆ  งบประมาณที่
อนุมัติ  45,000 บาท คงเหลือ 27,030 บาท ขอโอนลด 8,000 บาท 

   รวมโอนลด 8,000 บำท 
 
 
 



 
   โอนเพิ่ม 

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส่านักงาน เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ่านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,000 บาท 

   รวมโอนเพิ่ม  8,000 บำท 
ผอ.กองเกษตร กล่าวต่อที่ประชุมส่าหรับกองส่งเสริมการเกษตร ขอโอนลด แผนงานการเกษตร งาน

ส่งเสริมการเกษตร ค่าวัสดุอ่ืนๆ ขอโอนลด  8,000 บาท โอนเพิ่มเพ่ือจัดซื้อเครื่องปริ้น 
Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)           
จ่านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,000 บาท 

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบหรือไม่ครับ 
- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม จึงขอมติ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนน 11 เสียง 
 
   โอนลด 
   กองกำรศกึษำ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ งบด่าเนินงาน 
หมวดค่าใชส้อย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ย
อ่ืนๆ โครงการมหกรรมเดนิ วิง่ เพ่ือสุขภาพประชาชนต่าบลหาดกรวด ตั้งไว ้50,000 บาท ขอ
โอนลด 45,500 บาท 

   รวมโอนลด  45,500 บำท 
 
   โอนเพิ่ม 
   กองกำรศกึษำ 

แผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส่านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู  งบประมาณ  
45,500 บาท  
รวมค่าติดตั้ง 

   รวมโอนเพิ่ม 45,500 บำท 
นายนวพล กล่าวต่อที่ประชุม ส่าหรับกองการศึกษาเครื่องปรับอากาศเสียตั้งแต่คณะผู้บริหารชุดที่

แล้วครับ แอร์มีเหลือตัวเดียวก็ท่างานหนัก เดี๋ยวจะท่าให้แอร์ตัวที่ใช้ได้เสีย ขออนุมัติ
สภาซื้อจ่านวน 1 ตัว ขนาด 36,000 บีทียู 

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบหรือไม่ครับเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของกอง
การศึกษา 
- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม จึงขอมติ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนน  11 เสียง 
 
 
 
 
 
 



   
 

2.2  เรื่อง  กำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
2566 
 (กรณีกันเงินงบประมำณ) 

         กองช่ำง 
  
ที ่ หมวด/ประเภท งบประมาณ 

อนุมัติ (บาท) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 
 
 

งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์
ส่านักงาน 
 
 

17,000 
 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท่างาน ระดับ 7 – 8 
ขนาด 1.60 ซม. ท๊อปกระจกสชีา 
จ่านวน 1 ตัว งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท่างาน ระดับ 7 – 8 
ขนาด 1.60 เมตร  จ่านวน 1 ตวั 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ผอ.กองช่าง กล่าวต่อที่ประชุม ส่าหรับกองช่างมีการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงเดิมโต๊ะท่างาน ระดับ 7-8  

ขนาด 1.60 ซม. ท็อบกระจกสีชา เปลี่ยนเป็นโต๊ะท่างาน ระดับ 7-8 ขนาด 1.60 เมตร 
จ่านวน 1 ตัว ตัดท็อปกระจกสีชาออกเลยครับ 

ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดสอบหรือไม่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงของกองช่าง  
- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามจึงขอมติ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ  

สท.ดวงใจ กล่าวต่อที่ประชุมขอสอบถามเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กฯ ผู้ปกครองฝากถามว่าค่าชุดของ
เด็กเทศบาลมีให้ไหม เพราะว่าตอนที่สมัครค่าเครื่องแบบฟรี 

นางสาวอารม สอบถามสท.ดวงใจว่าเด็กก่ีขวบ ถ้าเด็ก 2 ขวบ 2 ขวบครึ่ง ผู้ปกครองต้องบริหาร
จัดการเอง ทางเทศบาลให้ตั้งแต่ 3 ขวบ ถึง 5 ขวบค่ะ 

สท.ดวงใจ ขอบคุณมากค่ะ ถ้ายังไงจะแจ้งให้ปกครองได้ทราบ 

สท.โพธิ์ กล่าวต่อที่ประชุมขอติดตามสอบถามโครงการของเขตท่ี 1    
1 โครงการเสริมแอสฟัลท์ติก ซอย 11 หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 207.00 
เมตร หนา 0.04 เมตรพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 621 ตร.ม.  งบประมาณ  217,000 บาท   
2 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ซอย 12 หมู่ที่ 3ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 197.00 
เมตรหนา 0.04 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 591 ตร.ม.  งบประมาณ 207,000 บาท  
3 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ซอยโชคอนันต์ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
237.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 711 ตร.ม. งบประมาณ  249,000 
บาท  
4 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ซอยสิทธิโชค หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. งบประมาณ 
350,000 บาท บาท  



5 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนครสวรรค์  หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. งบประมาณ  196,000 บาท ขอ
สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 

ผอ.กองช่าง กล่าวต่อที่ประชุมโครงการดังกล่าวที่ท่านสมาชิกสภาได้แจ้งมา ขอน่าเรียนชี้แจงดังนี้
ส่าหรับตอนนี้ทางกองช่างได้ส่งเอกสารไปที่กองคลังเรียบร้อยแล้ว ก่าลังหาผู้รับจ้าง 5 
โครงการ คือโครงการเสริมผิวซอย 4 ซอย 5 วังหมู หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 และซอย 12 หมู่ที่ 
3 ซอยโชคอนันต์ หมู่ที่ 2  และซอยวัดป่าแดง หมู่ที่ 5 ซอยสิทธิโชค หมู่ที่ 2 และอีก 3 
โครงการที่ยังไม่สามารถด่าเนินการได้มีระยะทางไม่พอลักษณะน่าจะแก้ไข และมี
โครงการซอยวัดเนินโพธิ์ด้านข้างที่จะปูผิวทับไหลทางข้างก่าแพง ไปตรวจสอบมาแล้ว
มันเป็นลักษณะดินทรุดไม่น่าจะเกิดประโยชน์เท่าไร น่าจะรื้อแล้วเทคอนกรีตใหม่ให้มัน
เสมอกันถ้าต่่าไปมันก็ไม่ดี ประมาณ 3 โครงการที่เป็นแอสฟัลท์ติก 

นายกเทศมนตรี ขออนุญาตน่าเรียน ซอย 12 หมู่ที่ 3 ซอยโชคอนันต์ หมู่ที่ 2  ซอยสิทธิโชค หมู่ที่ 2 
และ ซอย 11 หมู่ที่ 3 ส่าหรับซอย 11 หมู่ที่ 3 มีปัญหาฝาท่อมันต้องแก้ไขแบบแปลน 
ครั้งก่อนเขาท่ามาพ้ืนที่มันเต็มหมด พอจะมาท่าจริงมันมีฝาท่อแต่ละท่อ ถ้าวัดกันจริงๆ
มันก็ไม่ถึงเราก็เลยขอประมาณการใหม่ อาจจะช้ากว่าเดิมไปนิด ขอน่าเรียนเท่านี้ครับ  

นางดวงใจ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องกล้องวงจรปิดไม่ทราบว่าถึงไหนแล้วค่ะ 

นายนวพล ส่าหรับกล้องวงจรปิดขออนุญาตน่าเรียนเป็น 2 ส่วนนะครับ เมื่อได้เข้าร่วมประชุม มี
ท่านนายก ท่านรอง ปลัดเข้าร่วมประชุม คือเขามีการทอดผ้าป่าได้เงินมาสี่แสนกว่า
บาท ได้เพียงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องควบคุมและระบบ ส่าหรับวังกะพ้ีเขาตั้ง
งบประมาณซื้อกล้อง 21 ตัว 6 จุดเป็นกล้อง AI กล้อง AI เป็นกล้องอัจฉริยะใครขับ
มอเตอร์ไซด์กล้องก็จะจับภาพทันทีมีความปลอดภัย เราจะขอดูของวังกะพ้ีก่อน สาย
เป็นการส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เคลื่อนย้ายได้ วางตรงไหนก็ได้ จัดงานที่วัดเรา
สามารถเอากล้องไปสแกนหน้าวัดได้เลย แล้วจะส่งถึงฐานข้อมูลของโรงพักวังกะพ้ีได้
เลย ส่วนหนึ่งต้องใช้งบประมาณของเรา ส่วนระบบของเขาเขาทอดผ้าป่าแล้ว ซึ่งเมื่อ
วานก่าลังต่อลองกับผู้รับจ้าง กล้องตัวละ 55,000 บาท ดูลักษณะเขาอยากได้งานของ
อุตรดิตถ์ เหลือ 38,000 บาท อันนี้เป็นส่วนงานที่เราต้องบูรณาการร่วมกัน ซึ่งเราได้
ขอรับงบประมาณไปปี 2568 ปีหน้า ซึ่งมันคนละส่วนกัน เราได้งบอันไหนเราก็เอาก่อน
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก  

ปลัดเทศบาล กล่าวต่อที่ประชุมส่าหรับกล้องวงจรปิดเทศบาลต่าบลวังกะพ้ีเขาซื้อเฉพาะกล้องส่าหรับ
การทอดผ้าป่าเป็นการทอดผ้าป่าทั้ง 2 ต่าบล ได้สี่แสนกว่าบาท ส่าหรับเงินสี่แสนกว่าก็
จะเป็นเซอร์เวอร์ตัวควบคุมระบบประมวลผลจะตั้งอยู่ที่โรงพักวะกะพี้ส่วนของท้องถิ่น
ทั้ง 2 แห่งที่อยู่ในความดูแลของสภ.วังกะพ้ีก็จะเป็นการซื้อกล้องวงจรปิดอย่างเดียวของ
เราทางผู้รับจ้างเขามาส่ารวจให้แล้วเพราะว่ามันต้องมีการประมาณการด้วยซึ่งหาด
กรวดก็จะเข้าประชุมสภาในครั้งต่อไปครั้งนี้ไม่ทันเราพ่ึงได้ประมาณการเมื่อวาน
ประมาณห้าแสนกว่าก็จะประมาณเดือนสิงหาคม แหล่งเงินจะเอาจากไหน แหล่งที่ 1 
เงินเหลือจ่ายปลายปี 2567 ซึ่งก็จะหมดเดือนกันยายน 2567 และเงินอีกก้อนคือเงิน
สะสมก็อาจจะมีการจ่ายขาด เมื่อวานนี้เขาก่าหนดจุดให้เราประมาณ 6 จุด เส้นหลักแต่
ถ้าบ้านใครมีกล้องวงจรปิดก็สามารถเชื่อมเข้าหากัน กล้องมี 3 ยี่ห้อ 

 

 



 

นายจารึก กล่าวต่อที่ประชุมกองส่งเสริมการเกษตรมีเรื่องน าเรียนให้สภาได้พิจารณา 3 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1 อยากให้สภาเป็นผู้พิจารณาโดยให้กองส่งเสริมการเกษตรด าเนินการบริหาร
จัดการคลองจระเข้ เกี่ยวกับการสร้างฝายทดน  า การบ ารุงดูแลรักษา การซ่อมแซมฝาย
ทดน  าในคลองจระเข้ ท่านสมาชิกเห็นควรให้กองส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดูแลหรือไม่
ครับ 

ประธานสภา ถ้าถามสภา สภาเห็นควรเป็นอย่างไร ให้กองส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดูแล บ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมฝายทดน  าในคลองจระเข้หรือไม่ครับ 

- ไม่มีสมาชิกสภาสอบถาม ขอมติ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

เรื่องท่ี 2 กองส่งเสริมการเกษตรให้สภาเทศบาลต าบลหาดกรวดเห็นชอบให้ด าเนินการ
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าคลองชลประทานผาจุก บ้านเขาตอง หมู่ที่ 9 
บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์และโครงการสร้างคลอง
ชลประทานส่งน  าจากคลองชลประทานผาจุก บ้านวังหมู หมู่ที่ 4 ต าบลหาดกรวด
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

เรื่องท่ี 3 ให้กองส่งเสริมการเกษตรด าเนินการโครงการสูบน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เสริมสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 1 ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

  

ประธานสภา  กล่าวต่อที่ประชุมมีหัวหน้าส่วนท่านใด มีเรื่องแจ้งอีกไหมครับ 
- ไม่มีหัวหน้าส่วนหรือสมาชิกแจ้งจึงขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุมเวลำ  12.50 น. 
 

    ลงชื่อ       ดวงใจ  ทันนิเทศ     ผู้จดรายงานการประชุม 
        ( นางดวงใจ  ทันนิเทศ) 
        เลขานุการสภา 
 
    ลงชื่อ          ปลิม  คล้ายปิ่น                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายปลิม  คล้ายปิ่น) 
             ประธานสภาเทศบาลต่าบลหาดกรวด 


